
Sþ. 34. Tillaga til þingsályktunar
um viöbótarf.járveitingu til dýpkunar á Vestmannaeyjahöfn.

Flm.: .lóhann Jósefsson.

Alþingi á lvk tar að veita Vestmannaeyjakaupstað allt að 30000 króna viðbótar- 
fjárveitingu til dýpkunar á Vestmannaeyjahöfn, sem lillag ríkissjóðs til þeirrar 
dýpkunar á höfninni og innsiglingarleiðinni, sem unnið hefir verið að á þessu ári, 
og til þeirrar framhaldsvinnu í sama skvni, sem nauðsvnlega þarf að framkvæma 
á næsta ári.

Á s t æ ð u r
A fyrra  þingi þessa árs var flutt af sama flutningsmanni þáltill. um viðbótar- 

fjárveitingu til Vestmannaeyjahafnar, og var sú upphæð, er þar var farið fram  á, 
iniðuð við fyrirhugaðan tilkostnað við dýpkun hafnar þeirrar, er um ræðir í þess- 
ari tillögu á vfirstandandi ári.

Með því þingið lauk ekki störfum, var þá engin ákvörðun tekin til fullnaðar- 
úrslita um þessa fjárveitingu. Sökum aðkallandi nauðsynjar varð Vestmannaeyja- 
kaupstaður samt að ráðast í dýpkunarfram kvæ m dir á þessu ári. Var unnið með 
dýpkunarskipinu og köfurum  í allt sum ar ineð góðum árangri, enda nam kostnað- 
u rinn  um  40 þús. króna. Óhjákvæmilegt er að halda þessu verki á fram  á næsta 
sumri, en þá má ætla, að nægilegt dýpi fáist á innsiglingarleið og höfn, sein er 
ásamt öryggi hafnarm annvirk janna höfuðnauðsvn fvr ir  siglingar til hafnarinnar 
og þann fiskiskipaflota, sem stundar sjó frá  Vestmannaeyjum.

Æ tla má, að svipaður tilkostnaður verði af væntanlegri dýpkun hafnarinnar  á 
næsta ári, eða allt að þvi, eins og hann hefir revnzt á vfirstandandi ári, og er með 
tillögunni farið fram á, að rík issjóður veiti hæfilegan stvrk til beggja áranna, eða 
þess verks, sem þegar hefir verið framkvæmt, sem og hins, sem ekki verður hjá 
komizt að vinna á næsta ári.

Það leiðir af sjálfu sér, að ofangreindar fram kvæm dir hafa farið og fara fram 
undir eftirliti vitamálaskrifstofunnar.


